



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  
ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เขตพื้นที่ละหนึ่งคน โดยวิธีการเลือกตั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวนห้าคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เขตพื้นที่ละหนึ่งคน ตามความในข้อ ๖.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตพื้นที่ละหนึ่งคน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตพื้นที่ละหนึ่งคน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตพื้นที่ละหนึ่งคน โดยวิธีการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เขตพื้นที่ละหนึ่งคน โดยวิธีการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เขตพื้นที่ละหนึ่งคน โดยวิธีการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา	ได้แก่	นางวศิณี จิตภูษา
เขตพื้นที่จังหวัดตรัง	ได้แก่	นางสาวกัญย์สินี พันธุ์วิชิตดำรง
เขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง	ได้แก่	นายภูษณะ พลสงคราม
เขตพื้นที่อำเภอขนอม	ได้แก่	นางสาวน้ำฝน จันทน์นวล
เขตพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่และจังหวัดชุมพร	ได้แก่	นายเจษฎา มนตราลักษณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย